



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๖๖

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ
คุชฎี) และ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม)

ตามที่เมื่อวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ นั้น

ในการดังกล่าว อธิการบดี พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี ได้ถวาย
รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต่อสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีสรุป ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ
๑,๔๐๐ ล้านบาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี

๒. ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์จะมีบริการรักษาไม่เฉพาะสัตว์เล็กเท่านั้น แต่จะมีการ
บริการทางด้านปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน

๓. ได้นำโครงการฯ พร้อมทั้งพัฒนาร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแบบอาคารเสนอต่อ สกอ. และในขณะนี้ สกอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเตรียมข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะจาก สกอ. และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะทำการยื่นเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสำนักงานงบประมาณต่อไป

๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ทางสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติเห็นชอบ
อนุญาตให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
จากทางจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ทำการฉีดวัคซีนและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ พระองค์ท่านทรงตรัสว่า บุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. มอบหมายให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี) และ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) หรือร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารักษ์ เกี่ยวกับ แนวทางการทำความร่วมมือร่วมกันในด้านสัตวแพทย์ศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ